

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Tên tôi là: **Trần Thị Hồng An**

Sinh ngày: 11/12/1971

Chức vụ: Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước hết, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú đã tin tưởng giới thiệu tôi ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi nhận thức đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân khi được tin tưởng, giới thiệu để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, với cương vị Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôi đã cùng với tập thể lãnh đạo Trung ương Hội và các cấp Hội trên toàn quốc tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động lớn của Hội như: "**Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam**"; Cuộc vận động "**Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo**"; Dự án "**Ngân hàng bò**"; Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo; tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng, hiến bộ phận cơ thể người và hiến xác; tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; hướng về biển đảo, trợ giúp ngư dân nghèo vươn khơi bám biển; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; đặc biệt là tổ chức các hoạt động kịp thời, thiết thực hỗ trợ người dân trong nước và quốc tế ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây. Các hoạt động của Hội đều hết sức kịp thời thiết thực, có tính nhân văn sâu sắc và thấm đẫm tình người trong xã hội. Thông qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, được người dân ghi nhận.

Được Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân công về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách tại tỉnh Quảng Ngãi, tôi thấy hết sức vinh dự và tự hào bởi Quảng Ngãi là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, là quê hương của Cô Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là địa phương có bề dày truyền

thông cách mạng, kiên cường, bất khuất, anh dũng, là nơi đã sản sinh ra nhiều chiến sĩ cách mạng nổi tiếng, nhiều chiến sĩ cộng sản ưu tú làm rạng rỡ quê hương núi Ân, sông Trà. Nằm ở vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Ngãi có lợi thế phát triển cả lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ và kinh tế biển đảo. Tuy nhiên Quảng Ngãi vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như: kinh tế - xã hội phát triển chưa bền vững, còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân... Tôi mong muốn mình được chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân Quảng Ngãi trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2021-2025 của tỉnh Quảng Ngãi.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu Quốc hội phải là người đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử của mình và nhân dân cả nước; thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực của nhà nước trong Quốc hội. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện cố gắng hết sức mình đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, xứng đáng với lòng tin của cử tri. Chương trình hành động của tôi tập trung vào những nội dung chính như sau:

Một là, Nghiên cứu đề thể chế hóa Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các văn bản pháp luật; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống các luật, bộ luật, nghị quyết Quốc hội và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; các chính sách, pháp luật liên quan đến chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là các chủ trương, quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Duyên hải miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội; những vấn đề cử tri địa phương, cử tri cả nước quan tâm. Thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cải cách hành chính; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Hai là, Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Đề cao trách nhiệm trong làm việc, nghiên cứu kỹ các tài liệu, đóng góp tích cực và hiệu quả vào các nội dung thảo luận và quyết định của Quốc hội; có quan điểm, chính kiến rõ ràng, nhất quán trước những vấn đề quan trọng của đất nước, những việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trên cả 03 lĩnh vực: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thể hiện được bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, tâm huyết, khát khao cống hiến; là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội và cử tri thông qua việc

lắng nghe, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường cũng như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, của cử tri với Quốc hội.

Ba là: Là ứng cử viên đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử vào vị trí đại biểu Quốc hội chuyên trách, tôi sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm hoạt động của mình; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đề cao tinh thần dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp, thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để cùng với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và những cơ chế chính sách liên quan đến các vấn đề xã hội, an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước toàn diện, bền vững, dân chủ và công bằng; Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Đây là những quyết sách đặc biệt quan trọng, đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tập trung ưu tiên xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, nhất là ở các huyện miền núi; trong đó chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

- Cùng với cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

- Trợ giúp xã hội với những người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội, quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ.

- Vận động nguồn lực trong nước và quốc tế giúp người dân tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; kịp thời trợ giúp người dân khi thiên tai, thảm họa xảy ra.

- Là đại biểu nữ tôi sẽ dành sự quan tâm thỏa đáng đến những vấn đề có liên quan đến gia đình, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: sức khỏe sinh sản,

đào tạo, nâng cao trình độ; phòng, chống bạo lực gia đình; lao động việc làm; phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Lòng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Bốn là, Bản thân tôi và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương nơi cư trú. Tiếp tục xây dựng lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, khiêm tốn học hỏi, tôn trọng các quy tắc sinh hoạt cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; các hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.

Năm là, Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương, với cử tri tỉnh nhà và các địa phương trên toàn quốc; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và kiến nghị các giải pháp với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Thực hiện tốt việc tập hợp, kịp thời chuyển và giám sát quá trình giải quyết những yêu cầu, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại chính đáng của nhân dân với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền kịp thời và báo cáo kết quả với cử tri.

Ngoài những nội dung trên, tôi sẽ nghiên cứu, bổ sung vào Chương trình hành động của mình những nội dung liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng khác của cử tri phản ánh trong quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Với trình độ chuyên môn được đào tạo, với kinh nghiệm công tác 26 năm trên các lĩnh vực về đối ngoại đảng, công tác Đoàn, công tác Đảng, công tác xã hội nhân đạo tôi mong muốn nhận được sự tin nhiệm của cử tri để trở thành đại biểu Quốc hội, có điều kiện được đóng góp một phần công sức nhỏ bé cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân Quảng Ngãi hiện thực hóa “Khát vọng Quảng Ngãi” - phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Người lập chương trình hành động

Trần Thị Hồng An